

Khu vực âu thuyền, công cá Th Quang (nh) ô nhiễm kéo dài trong nhiều năm qua.

Giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường trong thị trấn này, các nhiệm vụ chức năng xuất UBND thành phố nghị HĐND thành phố chuyển nguồn vốn áp dụng thực hiện no vét bùn, rác trong âu thuyền.

Các cơ sở kinh doanh lập kế hoạch quản lý trực tiếp theo đúng quy định và tuân thủ lưu ý S Tài nguyên và Môi trường giám sát; triển khai phương án xử lý tình trạng nước thải tràn từ các cống tách dòng (CSO) của Trm xử lý nước thải Sơn Trà...

Trong thị trấn, các quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra thường xuyên và đột xuất, xử lý nghiêm các vi phạm về bảo vệ môi trường; nhanh chóng thực hiện các biện pháp kiểm soát mùi hôi từ khu vực âu thuyền, công cá và các cơ sở sản xuất, chế biến thủy sản KCN DVTS ở Núi.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cần tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người dân trên các tàu, thuyền và tiểu thương kinh doanh, mua bán tại chợ cá không vứt rác thải ra bãi và các cống thải xung âu thuyền; no vét, tu sửa các tuyến cống thoát nước xung quanh âu thuyền; kiểm tra và chấn chỉnh các điểm xả thải vào môi trường của các cơ sở kinh doanh phía tây âu thuyền; thường xuyên huy động công nhân và các hộ kinh doanh, cơ sở ra quân thu gom rác thải xung quanh âu thuyền...

Thực tế hiện nay, hiện diện các nhiệm vụ chức năng công cho rằng, tình trạng ô nhiễm môi trường khu vực này còn kéo dài là do chưa thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của các nhiệm vụ đã quy định rõ từ phương án quản lý về sinh môi trường tại khu vực, ban hành theo Quyết định số 5629/Q-UBND ngày 18-8-2016 của UBND thành phố. Ví dụ, nếu tổng toàn bộ 8 cơ sở xả nước thải vào âu thuyền Th Quang như hiện tại của UBND thành phố thì cách đây 10 năm thì tình trạng ô nhiễm môi trường trong âu thuyền mới chỉ bắt đầu.

Ông Tô Văn Hùng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho rằng khu vực âu thuyền, công cá Th Quang và KCN DVTS ở Núi là 1 trong 2 điểm nóng về ô nhiễm môi trường hiện nay. “Về trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường, chúng tôi thừa nhận là thực hiện chưa nghiêm túc. Việc phát tán mùi hôi đã kéo dài mà việc xử lý và xử lý vẫn chưa dứt điểm.

Sở sẽ chấn chỉnh công tác chuyên môn, nghiệp vụ của các nhiệm vụ trực tiếp. Tuy nhiên, công thực hiện, vai trò và trách nhiệm của chính quyền các cấp phương công chưa thực hiện như quy định từ Quyết định số 5629/Q-UBND, vì thế các cấp phương cần nỗ lực thực hiện.

Rất nhiều rác thải từ các tàu cá xả xung âu thuyền Th Quang khiến lực lượng chức năng rất vất vả thu gom, xử lý.

Thành phố Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp ở Núi tăng cường các biện pháp quản lý về sinh môi trường, xử lý các cống thải, bố trí nhân viên quản lý các doanh nghiệp. Ban quản lý Âu thuyền và Công cá Th Quang và lực lượng Biên phòng nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã quy định rõ từ Quyết định số 5629/Q-UBND.

Sở công sự làm việc vì Công ty CP Môi trường đô thị ở Núi và Ban quản lý Âu thuyền và Công cá Th Quang thường xuyên phương án và tăng cường thu gom rác thải bảo vệ sinh môi trường trong khu vực”, ông Tô Văn Hùng nói.

Ông Nguyễn Phú Ban, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất UBND thành phố tổ chức sáng kiến 3 năm thực hiện Quyết định số 5629/Q-UBND, trong đó kiểm tra, đánh giá trách nhiệm và kết quả thực hiện của các cơ quan, nhiệm vụ liên quan, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, nhiệm vụ.

“Sở chịu trách nhiệm của các cơ quan, nhiệm vụ trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ đã quy định làm cho tình hình ô nhiễm môi trường của khu vực âu thuyền, công cá Th Quang và KCN DVTS ở Núi kéo dài nhiều năm qua. Trực tiếp, nghị các cơ quan, nhiệm vụ rà soát chức năng, nhiệm vụ của mình thực hiện ngay, góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường”, ông Nguyễn Phú Ban nói.

TNG ÀI DCH V CÔNG: (0236) **1022** hoc ***1022** , min phí phc v

1. **Nhn phn ánh, góp ý** ca ngi dân cho Thành ph và chuyn c quan chc nng x lý
2. Hng dn, gii áp **TH TC hành chính, quy nh, chính sách**
3. Hng dn s dng dch v **chính quyn in t**
4. Cung cp các thông tin khác ca Thành ph (**thiên tai, a im, s kin,**)
5. Cung cp dch v **Call Center** , **nhn tin CSKH** chuyên nghip, **GIÁ R NHT.**